

NĂM THỨ 63
THỨ SÁU
1
THÁNG 11-2024
(1-10 năm Giáp Thìn)
SỐ: 9302



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:
126 - PHỐ LÊ LỢI - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3836.308 - 0227.3836.544
0227.3832.958
● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



KỶ HỌP THỨ TÁM, QUỐC HỘI KHÓA XV

Tiếp tục thảo luận về các dự án luật, nghị quyết

(Xem tin trang 4)



Các đại biểu Quốc hội dự phiên họp.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Chiều ngày 31/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2024 và một số nội dung quan trọng khác. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố.

Trong tháng 10/2024, các địa phương tập trung thu hoạch lúa mùa; đồng thời, gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ cây vụ đông. Đến ngày 24/10, diện tích lúa mùa đã thu hoạch gần 65.700ha, đạt 89% diện tích gieo cấy; diện tích cây vụ đông đã trồng đạt 25.550ha, đạt 70% kế hoạch. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao

(Xem tiếp trang 4)

MINH HƯƠNG



Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

ĐẢNG ỦY KHỞI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH Giao ban công tác xây dựng Đảng quý IV/2024

Chiều ngày 31/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị giao ban cụm quý IV/2024 với tổ chức cơ sở đảng trong cụm các cơ quan, đơn vị công thương, thông tin, xây dựng cơ bản và doanh nghiệp.

Quý IV, các đơn vị trong cụm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và đạt nhiều kết quả tích cực trên các mặt. Tại hội nghị, các tổ chức cơ sở đảng đã thảo luận, đề ra nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024; xây dựng kế hoạch đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2025

(Xem tiếp trang 4)
HÀ TUYẾT

QUỲNH PHỤ Trao 198 Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Nhân kỷ niệm 107 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2024), ngày 31/10, huyện Quỳnh Phụ chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trong huyện.

Trong đợt này, huyện Quỳnh Phụ có 198 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, trong đó có 3 đảng viên được trao Huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 7 đảng viên được trao Huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 12 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi đảng và các đảng viên được trao Huy hiệu

từ 30 đến 55 năm tuổi đảng. Trao Huy hiệu cho các đảng viên, lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, là những tấm gương sáng để thế hệ đảng viên trẻ học tập, noi theo.

NGUYỄN CƯỜNG

Tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra

Sáng ngày 31/10, Ban Cứu trợ - Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp tổ chức tiếp nhận ủng hộ kinh phí và giống lúa cho đồng bào khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra.

Trước những thiệt hại của nhân dân và mong muốn cùng chung tay sớm khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam ủng hộ 2.000kg giống lúa các loại cho nhân dân xã Hà Giang (Đông Hưng); các thành viên và liên kết của Tập đoàn T&T Group: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Công ty Cổ phần

Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS); Công ty Cổ phần Cơ điện Thống Nhất (VinaWind) ủng hộ 100 triệu đồng.

Tại buổi tiếp nhận, đại diện Ban Cứu trợ - Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng cảm ơn và ghi nhận tấm lòng các đơn vị đã tích cực tham gia ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão, lũ gây ra trong thời gian qua. Theo đó, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ nhanh chóng chuyển kinh phí đến nhân dân các địa phương

(Xem tiếp trang 4)
LƯƠNG THẾ LỘC
(MTTQ tỉnh)

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Thành tựu phát triển của Việt Nam - giá trị không thể phủ nhận

Các thế lực thù địch luôn cố tình phủ nhận những giá trị phát triển của Việt Nam. Với tâm địa xấu, họ xuyên tạc rằng "dưới chế độ cộng sản, đất nước Việt Nam ngày càng tụt hậu so với thế giới", "đời sống người dân khổ cực"... Thế nhưng tất cả những tuyên truyền thiếu khách quan, thiếu tử tế và sai trái đó đều bị thực tiễn tại Việt Nam vạch trần. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Việt Nam đuổi kịp và vượt qua nhiều nước đã phát triển trước, người dân được chăm lo toàn diện, có cuộc sống ngày càng khấm khá.

Kinh tế Việt Nam dẫn vươn lên nhóm trên

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, quy mô tổng sản phẩm nội địa (GDP) của nền kinh tế Việt Nam theo giá hiện hành năm 2023 đạt 10.221,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 430 tỷ USD. Với kết quả này, quy mô nền kinh tế Việt Nam năm 2023 xếp thứ 34 thế giới theo bảng xếp hạng của Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh ở Anh (CEBR). Theo dự báo, nếu tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng thì đến năm 2038, với quy mô GDP dự kiến đạt 1.559 tỷ USD, nền kinh tế Việt Nam có thể sẽ vượt qua các nền kinh tế khác trong khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) như Philippines (1.536 tỷ USD), Thái Lan (1.313 tỷ USD), Singapore (896 tỷ USD) để lọt nhóm 25 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Thậm chí, nếu xét về GDP (PPP) hay còn gọi là GDP theo sức mua thì theo đánh giá của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Việt Nam hiện xếp thứ 3 khu vực Đông Nam Á và thứ 25 thế giới. Theo đó, năm 2023, Indonesia

(Xem tiếp trang 4)

THỊ TRẤN TIỀN HẢI

Xây dựng đô thị loại IV

(Xem trang 3)



Thị trấn Tiên Hải.



Quét mã QR để xem Báo Thái Bình điện tử tại địa chỉ <https://baothaibinh.com.vn>



Quét mã QR để xem phiên bản báo in trên Báo Thái Bình điện tử



Quét mã QR để xem Fanpage Báo Thái Bình điện tử tại địa chỉ <https://www.facebook.com/baothaibinh.com.vn>